



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. ญี่ปุ่น

- Fukushima Daiichi ตัดสินใจกำหนดเวลาการปล่อยน้ำบำบัดที่คาดว่าจะอยู่ในปลายเดือนสิงหาคม

๒. ญี่ปุ่น

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Akimoto อาจได้รับสินบน ๑๐ ล้านเยน

๑. Fukushima Daiichi ตัดสินใจกำหนดเวลาการปล่อยน้ำบำบัดที่คาดว่าจะอยู่ในปลายเดือน
สิงหาคม (๗ สิงหาคม ๒๕๖๖)

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมตัดสินใจในปลายเดือนสิงหาคมนี้ว่าจะเริ่มปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดและ
เจือจางจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi ที่เสียหายลงสู่ทะเลเมื่อใด

รัฐบาลกำลังจัดเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดสินใจภายหลังการเยือน
สหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรี Fumio Kishida

เจ้าหน้าที่คาดว่าจะพิจารณาการปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงครึ่งแรก
ของเดือนกันยายน

นายกรัฐมนตรี Fumio Kishida วางแผนที่จะเดินทางไปเยือนสหรัฐฯ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม
เพื่อร่วมประชุมสุดยอดไตรภาคีกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ Joe Biden และประธานาธิบดีเกาหลีใต้
Yoon Suk-yeol

แหล่งข่าวของรัฐบาลระบุว่า นายกรัฐมนตรีคาดว่าจะมีการพูดคุยแยกกันกับผู้นำทั้งสอง
เพื่ออธิบายแผนการปล่อยน้ำและทำความเข้าใจจากทั้งสองฝ่าย

ฝนและน้ำใต้ดินได้ปนกับน้ำที่ใช้ในการหล่อเย็นแกนเชื้อเพลิงหลอมเหลวที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
Fukushima Daiichi โดยน้ำถูกบำบัดเพื่อขจัดสารกัมมันตภาพรังสีส่วนใหญ่แต่ยังคงมีสารทริเทียม
ปะปนอยู่

รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะเจือจางน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเพื่อลดระดับทริเทียมให้เหลือประมาณ
๑ ใน ๗ ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกในเรื่องคุณภาพน้ำดื่มก่อนปล่อยลงสู่ทะเล

เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนกล่าวว่า ควรเริ่มปล่อยน้ำในเดือนนี้ เนื่องจากในเดือนกันยายนจะเข้าสู่
ฤดูลากอวนในน่านน้ำใกล้จังหวัดฟุกุชิมะ

เมื่อเดือนที่แล้ว สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้เผยแพร่รายงานว่าแผนการปล่อย
น้ำที่บำบัดแล้วของญี่ปุ่นเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ

แต่ชาวประมงญี่ปุ่น และผู้คนในประเทศเพื่อนบ้านของญี่ปุ่นอย่างจีน แสดงท่าทีคัดค้านและ
แสดงความกังวลเกี่ยวกับแผนดังกล่าว

Matsuno Hirokazu หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาและรายละเอียดของการปล่อยน้ำที่แน่นอน และกล่าวอีกว่า รัฐบาลได้อธิบายให้ชาวประมงมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของการปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วลงทะเล

Matsuno Hirokazu กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อรับประกันเรื่องความปลอดภัย ป้องกันความเสียหายชื่อเสียง และปกป้องวิถีชีวิตของชาวประมง

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230807_09/ (สำนักข่าว NHK WORLD – JAPAN)

๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Akimoto อาจได้รับสินบน ๑๐ ล้านเยน (๖ สิงหาคม ๒๕๖๖)

สำนักข่าว NHK ได้รายงานข่าวว่า นาย Akimoto Masatoshi สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถูกสงสัยว่ารับสินบนจากบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานลม เป็นเงินสดประมาณ ๑๐ ล้านเยน หรือประมาณ ๗๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ที่สำนักงานสภาผู้แทนราษฎร

Akimoto ถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินประมาณ ๒๑๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ จากบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานลม อัยการโตเกียวได้ตรวจค้นสำนักงานของ Akimoto ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานลม และที่อื่น ๆ ในข้อหาต้องสงสัยว่ารับสินบน

Akimoto ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และลาออกจากพรรคเสรีประชาธิปไตยที่นำโดยนายกรัฐมนตรี Kishida Fumio ภายหลังจากเจ้าหน้าที่สืบสวนตรวจค้นที่ทำงานและสถานที่อื่น ๆ ซึ่ง Akimoto เป็นบุคคลสำคัญของการริเริ่มพลังงานหมุนเวียนของพรรค

แหล่งข่าวกล่าวว่า Akimoto ได้รับเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ จากยอด ๒๑๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ จากนาย Tsukawaki Masayuki ประธานบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงมิถุนายนของปีนี้ โดยถูกส่งมอบเป็นเงินสดที่สำนักงานของ Akimoto ในอาคารสภาผู้แทนราษฎรกรุงโตเกียว

โดยเงินส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการซื้อม้าแข่งเป็นหลัก แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า Akimoto และประธานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มคนรักม้าแข่ง โดย Akimoto เป็นคนจัดการเรื่องการเงินและบัญชีธนาคารของกลุ่มแต่เพียงผู้เดียว

อัยการเชื่อว่าเงินที่ Tsukawaki Masayuki ให้กลุ่มคนรักม้าแข่งนั้นเป็นสินบนให้ Akimoto เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในกลุ่ม

ทนายความของ Tsukawaki Masayuki กล่าวว่า เงินที่ให้นั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจำเป็นต้องรับภาระ ทนายความปฏิเสธว่าไม่ได้ให้เงินแก่ Akimoto เป็นการส่วนตัว และยืนยันว่าไม่ใช่เงินสินบน

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230806_14/ (สำนักข่าว NHK WORLD – JAPAN)

นางสาวสุภาภรณ์ หม่อโป่ง
นักศึกษาฝึกงาน
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖